

Tên Chính Sách: Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính #1225

Bộ Phận: Patient Financial Services	
Đối Tượng: General	Ngày Xem Xét/Sửa Đổi Lần Cuối: 3/11/2023
Danh Mục: Patient Care	Phân Loại: [Phân Loại Ridgeview]
Áp dụng cho nhưng không giới hạn ở: Revenue & Network Management	
Địa Điểm: All Locations	

TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG/QUY ĐỊNH:**MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU:**

Phù hợp với sứ mệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần chất lượng cao cho cộng đồng, Ridgeview cam kết trợ cấp tài chính cho những cá nhân không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức, cần được điều trị cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế và có thu nhập hộ gia đình đáp ứng tiêu chí dựa trên thu nhập.

Chính sách này tuân theo Thỏa Thuận của Tổng Chương Lý Minnesota, 501r và Đạo Luật Minnesota 144.587 và 144.589.

Ngoài ra, Tài Liệu Đính Kèm A: Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính – Tóm Tắt Đơn Giản được bao gồm trong phiên bản rút gọn của chính sách sau và nằm trong Tài Liệu Đính Kèm A.

CHÍNH SÁCH:

Trợ cấp tài chính chỉ được cung cấp khi dịch vụ chăm sóc được coi là cần thiết về mặt y tế và sau khi đã xác định bệnh nhân đáp ứng đủ các tiêu chí để được nhận trợ cấp tài chính. Ridgeview cung cấp trợ cấp tài chính, xét đến quy mô gia đình, thu nhập, chi phí và các tình tiết giảm nhẹ của từng cá nhân.

Trước tiên, những bệnh nhân đang tìm kiếm hỗ trợ có thể được yêu cầu đăng ký tham gia các chương trình bên ngoài khác (chẳng hạn như Medicaid hoặc bảo hiểm thông qua thị trường công) nếu thích hợp, trước khi xác định tính đủ điều kiện theo chính sách này. Ngoài ra, bất kỳ bệnh nhân không có bảo hiểm nào được cho là có khả năng tài chính để mua bảo hiểm y tế có thể được khuyến khích tham gia các chương trình bên ngoài khác để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển sức khỏe tổng thể.

Những bệnh nhân không có bảo hiểm và được bảo hiểm dưới mức mà không đủ tiêu chuẩn được chiết khấu 100% thì sẽ được chiết khấu trên trách nhiệm thanh toán của bệnh nhân đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế dựa trên thông tin được ghi trong đơn đăng ký Trợ Cấp Tài Chính hoàn chỉnh. Những bệnh nhân này cần phải thanh toán số dư còn lại cho dịch vụ chăm sóc của mình và có thể hợp tác với Cán Bộ Phụ Trách Tài Khoản Bệnh Nhân của chúng tôi để lập kế hoạch thanh toán dựa trên tình hình tài chính của họ.

ĐỊNH NGHĨA:

Các thuật ngữ được diễn giải như sau trong chính sách này:

Chăm Sóc Từ Thiện – Chi phí cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc chiết khấu cho những cá nhân không đủ khả năng chi trả toàn bộ hoặc một phần các hóa đơn y tế của bệnh viện dựa trên quy định về tính đủ điều kiện trong chính sách này.

Cần Thiết Về Mặt Y Tế - Các dịch vụ hoặc chăm sóc tại bệnh viện được cung cấp, cả ngoại trú và nội trú, cho bệnh nhân để chẩn đoán, giảm nhẹ, sửa chữa, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bệnh trạng khởi phát hoặc xấu đi, gây nguy hiểm đến tính mạng, gây đau đớn, biến dạng hoặc hoạt động thể chất bất thường, đe dọa gây ra hoặc làm nặng thêm tình trạng khuyết tật, hoặc dẫn đến bệnh tật hoặc tình trạng đau ốm tổng thể.

Chăm Sóc Cấp Cứu - Dịch vụ chăm sóc tức thời cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của bệnh nhân, gây tổn hại nghiêm trọng các chức năng cơ thể và/hoặc gây rối loạn chức năng nghiêm trọng của bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận cơ thể nào.

Chăm Sóc Khẩn Cấp - Dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế để điều trị các tình trạng y tế không lập tức gây nguy hiểm đến tính mạng ngay nhưng có thể dẫn đến khởi phát bệnh tật hoặc thương tích, tàn tật, tử vong hoặc suy giảm nghiêm trọng hoặc gây rối loạn chức năng nếu không được điều trị trong vòng 12-24 giờ. Dịch vụ chăm sóc thường được cung cấp tại một Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp.

Không Có Bảo Hiểm - Bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc hỗ trợ của bên thứ ba để giúp giải quyết trách nhiệm tài chính của họ đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Được Bảo Hiểm Dưới Mức - Bệnh nhân có bảo hiểm nhưng nguồn lực cá nhân không đủ để trang trải các chi phí y tế tự chi trả.

Khoản Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn (AGB) - Khoản tiền thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm đối với dịch vụ cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế. Tham khảo mục 2 của Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính (FAP) này để biết phương pháp tính AGB.

Tổng Chi Phí - Toàn bộ số tiền mà Ridgeview tính cho các vật dụng và dịch vụ trước khi áp dụng bất kỳ chiết khấu, phụ cấp bảo hiểm hoặc khấu trừ nào.

Tính Đủ Điều Kiện Giả Định - Quá trình mà bệnh viện có thể sử dụng các quyết định về tư cách đủ điều kiện trước đó và/hoặc thông tin từ các nguồn khác ngoài cá nhân để xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính.

Hướng Dẫn về Mức Nghèo Liên Bang (FPG) – FPG thiết lập các mức thu nhập hàng năm cho người nghèo do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ xác định và được cập nhật hàng năm trong Sổ Đăng Ký Liên Bang.

Gia Đình – Sử dụng định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số, một nhóm gồm hai người trở lên sống cùng nhau và có quan hệ huyết thống, hôn nhân, nhận nuôi hoặc được coi là người phụ thuộc trong tờ khai thuế thu nhập.

Thu Nhập Gia Đình – Thu nhập gia đình được xác định bắt đầu bằng định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số, sử dụng mức thu nhập sau đây khi tính toán hướng dẫn về mức nghèo của liên bang: Bao gồm các khoản thu nhập, trợ cấp thất nghiệp, bồi thường cho người lao động, An Sinh Xã Hội, Thu Nhập An Sinh Bổ Sung, viện trợ của chính phủ, trợ cấp cho cựu chiến binh, trợ cấp cho người sống sót, trợ cấp khuyết tật, lương hưu hoặc thu nhập hưu trí, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, tài sản và quỹ tín thác, hỗ trợ giáo dục, tiền cấp dưỡng, hỗ trợ nuôi con, trợ cấp tài chính từ bên ngoài hộ gia đình và các nguồn khác;

- Các phúc lợi không phải tiền mặt (chẳng hạn như phiếu ăn và trợ cấp nhà ở) sẽ không được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện.
- Được xác định trên cơ sở trước thuế.
- Loại trừ lợi nhuận hoặc khoản lỗ; và
- Nếu một người sống với gia đình, thì tính cả thu nhập của tất cả thành viên gia đình. Đối với con cái của các cặp đôi chưa kết hôn sống chung, thu nhập và tờ khai thuế sẽ được yêu cầu từ cả cha và mẹ. Những người không có quan hệ họ hàng, chẳng hạn như người sống cùng nhà, sẽ không được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện.

THỦ TỤC:

1. Tính đủ điều kiện

Ridgeview sẽ không tính phí cho bệnh nhân đủ điều kiện để được trợ cấp tài chính nhiều hơn cho dịch vụ cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế so với các khoản tiền thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm. Các dịch vụ đủ điều kiện để được trợ cấp tài chính bao gồm chăm sóc cấp cứu hoặc khẩn cấp, các dịch vụ được Ridgeview coi là cần thiết về mặt y tế, và nói chung, dịch vụ chăm sóc không tự chọn và cần thiết để ngăn tử vong hoặc tác động tiêu cực đối với sức khỏe của bệnh nhân.

Các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức và có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 200% FPG có thể được chiết khấu 100%. Các cá nhân có thu nhập hộ gia đình hàng năm từ 200% đến 225% FPG sẽ đủ điều kiện nhận chiết khấu 75%.

Để được coi là đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính, bệnh nhân phải hợp tác với bệnh viện để tìm hiểu các phương

thức hỗ trợ thay thế nếu cần, bao gồm SSI, Khuyết Tật, Medicare và Trợ Cấp Y Tế. Bệnh nhân sẽ phải cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết khi đăng ký tham gia chương trình trợ cấp tài chính của bệnh viện hoặc các chương trình thanh toán khác của tư nhân và chính phủ.

Ngoài việc hoàn thành đơn đăng ký, các cá nhân sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau:

- Bản sao kê ngân hàng
- Tài liệu chứng minh thu nhập của người nộp đơn và vợ/chồng/bạn đời, chẳng hạn như phiếu lương gần nhất, phiếu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hoặc thông tin đầy đủ về cách thức trợ cấp tài chính của bệnh nhân
- Tài liệu chứng minh tài sản lưu động như tài khoản vãng lai và tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, niên kim và tài khoản thị trường tiền tệ
- Bản sao tờ khai thuế liên bang gần nhất

Ridgeview sẽ xem xét các hóa đơn y tế mà bệnh nhân đang chịu trách nhiệm chi trả khi xác định tính đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Tài Chính.

Ridgeview xem xét tài sản lưu động. Tài sản lưu động vượt quá \$20.000 sẽ được coi là thu nhập gia đình trong phép tính này.

Nhân viên phụ trách Trợ Cấp Tài Chính sẽ xem xét các đơn đăng ký hoàn chỉnh và sau đó xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính theo Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính. Bất kỳ đơn đăng ký nào chưa hoàn chỉnh sẽ không được xem xét, nhưng người nộp đơn sẽ được thông báo và có cơ hội nộp thêm tài liệu/thông tin cần thiết.

Các đơn đăng ký nhận Trợ Cấp Tài Chính được lưu trữ tại Ridgeview sẽ được sử dụng trong năm dương lịch (Tháng 1 - Tháng 12) mà đơn đăng ký đã được nộp. Mỗi năm dương lịch (Tháng 1 - Tháng 12) sẽ cần đơn đăng ký mới. Trong một số trường hợp, quý vị có thể được yêu cầu nộp lại đơn đăng ký trong cùng một năm dương lịch.

Các nguồn thông tin bên ngoài hoặc từ chính phủ như điểm tính khả năng thanh toán cũng có thể được sử dụng để xác minh tính đủ điều kiện.

Khi xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính của bệnh nhân, Ridgeview không xem xét chủng tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tính dục, tín ngưỡng tôn giáo và tình trạng xã hội hoặc nhập cư.

Tham khảo Tài Liệu Đính Kèm B: *Hướng Dẫn Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview* để biết các hướng dẫn Trợ Cấp Tài Chính cập nhật dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình.

2. Xác Định Chiết Khấu cho Khoản Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn

Sau khi xác định tính đủ điều kiện để được trợ cấp tài chính, Ridgeview sẽ không tính phí cho những bệnh nhân đủ điều kiện được trợ cấp tài chính nhiều hơn khoản tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho bệnh nhân có bảo hiểm đối với dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế.

Để tính AGB, Ridgeview sử dụng phương pháp “nhìn lại” được mô tả trong mục 4(b)(2) của quy tắc cuối cùng 501(r) của IRS và Bộ Tài Chính.

Trong phương pháp này, Ridgeview sử dụng dữ liệu dựa trên các yêu cầu gửi đến bộ phận tính phí theo dịch vụ Medicare và tất cả các công ty bảo hiểm thương mại tư nhân cho các dịch vụ được cung cấp trong năm qua để xác định tỷ lệ phần trăm tổng chi phí mà các công ty bảo hiểm này thường cho phép.

Tỷ lệ phần trăm AGB sau đó được nhân với tổng chi phí cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt y tế để xác định AGB. Ridgeview tính lại tỷ lệ phần trăm này mỗi năm. Các quy định 501(r) yêu cầu Ridgeview tính toán tỷ lệ phần trăm AGB riêng biệt cho mỗi bệnh viện mà tổ chức điều hành.

Tham khảo Tài Liệu Đính Kèm C: *AGB của Ridgeview cho mỗi Cơ Sở/Tổ Chức* để xác định mức chiết khấu AGB cho mỗi cơ sở/tổ chức.

Ví dụ:

Nếu tổng chi phí thủ thuật nội soi đại tràng cho bệnh nhân ngoại trú là \$1.000, và chiết khấu phần trăm AGB là 57%, bất kỳ bệnh nhân nào đủ điều kiện được trợ cấp tài chính theo chính sách này sẽ không phải tự chịu trách nhiệm chi trả nhiều hơn \$430 cho một thủ thuật nội soi đại tràng cho bệnh nhân ngoại trú.

Đối với bệnh nhân không có bảo hiểm/có bảo hiểm và đủ tiêu chuẩn được trợ cấp tài chính theo hướng dẫn AGB, mức chiết khấu bảo hiểm/không có bảo hiểm được áp dụng sẽ được tính vào mức chiết khấu AGB. Ví dụ, công ty bảo hiểm đã cung cấp mức chiết khấu 50% cho lần thăm khám của bệnh nhân. Bệnh nhân đã được chấp thuận trợ cấp tài chính với mức chiết khấu AGB là 57%. Điều Phối Viên Trợ Cấp Tài Chính sẽ thêm khoản chiết khấu bổ sung 7% vào tài khoản.

3. Đăng Ký Nhận Trợ Cấp Tài Chính

Bản sao đơn đăng ký nhận Trợ Cấp Tài Chính được cung cấp miễn phí cho công chúng. Thông tin được cung cấp theo những cách thức sau:

Quý vị có thể truy cập bản sao điện tử trên trang web của Ridgeview tại <https://www.ridgeviewmedical.org/patients-visitors/patient-financial-services/>

Quý vị có thể nhận bản sao giấy qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bất kỳ tổ chức Ridgeview nào, bao gồm các địa điểm sau:

- Ridgeview Le Sueur Campus, 621 South Fourth Street, Le Sueur, MN 56058
- Ridgeview, 500 South Maple Street, Waconia, MN 55387
- Ridgeview Arlington Campus, 601 West Chandler Street, Arlington, MN 55307

Qua điện thoại:

- Ridgeview bằng cách gọi số 952-442-8054 hoặc 866-286-9840

Đơn đăng ký hoàn chỉnh bao gồm tất cả thông tin và tài liệu cần thiết phải được gửi cho Ridgeview để xác định tính đủ điều kiện:

- Ridgeview Le Sueur Campus, 621 South Fourth Street, Le Sueur, MN 56058
- Ridgeview 500 South Maple Street, Waconia, MN 55387
- Ridgeview Arlington Campus, 601 West Chandler Street, Arlington, MN 55307

Các cá nhân có thắc mắc về đơn đăng ký nhận Trợ Cấp Tài Chính của Ridgeview; hoặc muốn được hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký Trợ Cấp Tài Chính, có thể liên hệ với Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân của Ridgeview qua điện thoại theo số 952-442-8054 hoặc 866-286-9840.

Giờ làm việc của bộ phận Trợ Cấp Tài Chính là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều.

Chính Sách Chương Trình Trợ Cấp Tài Chính của Ridgeview được công bố rộng rãi trên trang web, các kênh truyền thông xã hội, thông báo, thư từ và các sự kiện cộng đồng.

4. Hành Động trong Trường Hợp Không Thanh Toán

Các hành động thu nợ mà Ridgeview có thể thực hiện nếu không nhận được đơn đăng ký nhận trợ cấp tài chính và/hoặc khoản thanh toán được mô tả dưới đây.

Nói một cách ngắn gọn, Ridgeview sẽ nỗ lực cung cấp thông tin cho bệnh nhân về chính sách trợ cấp tài chính của chúng tôi trước khi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi thực hiện một số hành động nhất định để thu nợ hóa đơn của quý vị (những hành động này có thể bao gồm cả các hành động dân sự).

Để biết thêm thông tin về các bước mà Ridgeview sẽ thực hiện để thông báo cho bệnh nhân không có bảo hiểm về Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính của chúng tôi và các hoạt động thu nợ mà chúng tôi có thể thực hiện, vui lòng xem Chính Sách Thanh Toán và Thu Nợ của Ridgeview.

Quý vị có thể yêu cầu một bản sao miễn phí của chính sách đầy đủ này trực tiếp hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ Ridgeview 500 South Maple Street, Waconia, MN 55387.

5. Tính Đủ Điều Kiện Giả Định

Tài liệu chỉ có giá trị vào ngày in: 01/05/2024

Thông Tin Bảo Mật & Thuộc Sở Hữu Độc Quyền của Ridgeview – Chỉ Sử Dụng Nội Bộ

Trang 4 /12

Có những trường hợp mà Ridgeview có thể giả định xác định rằng một bệnh nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính dựa trên việc xác định tính đủ điều kiện trước đó hoặc đáp ứng một số trường hợp nhất định để được trợ cấp tài chính. Các yếu tố có thể góp phần vào việc xác định tính đủ điều kiện giả định có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở tình trạng vô gia cư; địa chỉ hợp lệ của bệnh nhân được coi là nơi ở cho người thu nhập thấp hoặc được trợ cấp; đủ điều kiện y tế và ngày có hiệu lực của Trợ Cấp Y Tế sau ngày cung cấp dịch vụ.

Ridgeview sử dụng Change Healthcare Clearance, cơ quan đánh giá tính đủ điều kiện, để giúp xác định những bệnh nhân có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính theo chính sách này hoặc thông qua các chương trình công và tư nhân khác. (Các) nhà cung cấp dịch vụ giải quyết xuất viện sớm và nợ xấu của Ridgeview sử dụng công cụ đánh giá tính đủ điều kiện giả định độc quyền để giúp xác định đủ tính điều kiện nhận trợ cấp tài chính.

Tất cả bệnh nhân theo giả định được xác định đủ điều kiện nhận hỗ trợ ít hơn mức trợ cấp cao nhất có sẵn theo chính sách này (chiết khấu 100%) sẽ được thông báo về cách tính số tiền chiết khấu và được cung cấp một khoảng thời gian hợp lý để đăng ký nhận trợ cấp tài chính tiếp theo.

6. Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm

Bệnh nhân nhận điều trị không có bảo hiểm theo định nghĩa các thỏa thuận của Ridgeview với Văn Phòng Tổng Chương Lý sẽ đủ điều kiện nhận chiết khấu. Bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc chưa xác định bảo hiểm sẽ được sàng lọc tính đủ điều kiện trong quá trình đăng ký trước, đăng ký hoặc nhập viện, hoặc tại các thời điểm khác trong quá trình thanh toán và thu nợ, theo Đạo Luật Minnesota 144.587 tiểu mục 2, sẽ được sàng lọc tính đủ điều kiện trong vòng 30 ngày sau khi bệnh nhân nhận dịch vụ.

Trường Hợp Đủ Điều Kiện Được Chiết Khấu:

Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ được xác định trong quá trình đăng ký trước, đăng ký hoặc nhập viện, hoặc tại các thời điểm khác trong quá trình thanh toán và thu nợ. Bệnh nhân không có bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả bệnh nhân không có bảo hiểm có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới \$125.000, nhận dịch vụ điều trị cần thiết về mặt y tế sẽ đủ điều kiện được chiết khấu không có bảo hiểm tương đương với mức chi trả bảo hiểm tư nhân cao nhất của Ridgeview.

Trường Hợp Không Được Chiết Khấu:

Bệnh nhân nhận các dịch vụ thẩm mỹ, tự chọn, thử nghiệm hoặc các dịch vụ không cần thiết về mặt y tế khác sẽ không đủ điều kiện được chiết khấu không có bảo hiểm.

Chiết Khấu cho Các Khoản Phí Được Tính:

Mức chiết khấu sẽ được thiết lập vào đầu mỗi năm. Mức chiết khấu sẽ dựa trên tỷ lệ bồi hoàn trung bình được cung cấp cho mỗi bên bảo hiểm tư nhân chi trả cao nhất của Ridgeview cho các dịch vụ tại bệnh viện.

Ridgeview sẽ tính toán Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm riêng cho các cơ sở sau đây:

- Cơ Sở Ridgeview Le Sueur
- Cơ Sở Ridgeview Waconia
- Cơ Sở Ridgeview Arlington

Tham khảo Tài Liệu Đính Kèm D: *Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm của Ridgeview cho Mỗi Cơ Sở/Tổ Chức* để biết mức Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm hiện tại cho mỗi cơ sở/tổ chức.

7. Nhà Cung Cấp Đủ Điều Kiện

Ngoài dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi Ridgeview, dịch vụ chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt y tế được cung cấp bởi các nhà cung cấp được liệt kê dưới đây cũng được bảo hiểm theo chính sách trợ cấp tài chính này.

- Viện Chấn Thương Chính Hình
- Cơ Sở Ridgeview Arlington

- Phòng Khám Ridgeview
- Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà (Ridgeview Home Health)
- Cơ Sở Ridgeview LeSueur
- Cơ Sở Ridgeview Waconia
- Phòng Khám Sản Phụ Khoa Phía Tây, Một Bộ Phận của Phòng Khám Ridgeview

Dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp nào được liệt kê dưới đây tại cơ sở của Ridgeview sẽ KHÔNG được bảo hiểm theo chính sách này vì không được Ridgeview tuyển dụng. Hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp khác ngoài các tổ chức được liệt kê ở trên sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận các mức chiết khấu được mô tả trong chính sách trợ cấp tài chính này.

- Allina Health
- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Gây Mê
- Children's Hospitals and Clinics of Minnesota (Bệnh Viện và Phòng Khám Nhi của Minnesota)
- Chu Vision
- Consulting Radiologists, LTD
- Cura of Le Sueur
- Edina Eye Physicians & Surgeons (Bác Sĩ Y Khoa & Phẫu Thuật Mắt Edina)
- Interventional Spine and Pain Physicians (Bác Sĩ Chuyên Khoa Can Thiệp Cột Sống và Đau Nhức)
- Kottemann Northland
- Phòng Khám Lakeview
- Phòng Khám Mankato
- Mayo Health Systems and Clinics (Hệ Thống Y Tế và Phòng Khám Mayo)
- Minneapolis Heart Institute® at Ridgeview Heart Center (Viện Tim Minneapolis® tại Trung Tâm Tim Ridgeview)
- MN Oncology
- Northland Counseling Services (Dịch Vụ Tư Vấn Northland)
- OBGYN West
- Các nhà cung cấp khác không thuộc Ridgeview
- Phòng Khám Chấn Thương Chính Hình và Gãy Xương
- Phòng Khám Park Nicollet – Bệnh Lý Học
- Quest Labs
- Ridgeview Home Medical Equipment (Thiết Bị Y Tế Tại Nhà Ridgeview)
- South Lake Pediatrics (Nhi Khoa South Lake)
- Southwest Eye Care (Chăm Sóc Mắt Phía Tây Nam)
- South Valley Anesthesia, P.A.
- St. Francis Health Services – Specialty Clinic (Dịch Vụ Y Tế St. Francis – Phòng Khám Chuyên Khoa)
- Sunrise Plaza (Trung Tâm Thương Mại Sunrise)
- Tailwind Pediatric Dentistry (Phòng Khám Nha Khoa Trẻ Em Tailwind)
- Twin Cities Orthopedics (Chấn Thương Chính Hình Twin Cities)
- Two Twelve Surgery Center (Trung Tâm Phẫu Thuật Two Twelve)
- Wayzata Children's Clinic (Phòng Khám Nhi Khoa Wayzata)
- Xygent, Inc

Những bệnh nhân lo ngại về khả năng thanh toán cho dịch vụ hoặc muốn tìm hiểu thêm về trợ cấp tài chính hãy liên hệ với Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân của Ridgeview qua số 952-442-8054 hoặc 866-286-9840.

Tài liệu tham khảo:

Không được kiểm soát

Ridgeview**Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính – Tóm Tắt Đơn Giản**

Chính Sách/Chương Trình Trợ Cấp Tài Chính của Ridgeview cung cấp cho những bệnh nhân đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế được chiết khấu một phần hoặc toàn bộ. Những bệnh nhân đang cần được trợ cấp tài chính phải đăng ký tham gia chương trình theo thông tin tóm tắt bên dưới.

Dịch Vụ Đủ Điều Kiện – Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu và/hoặc cần thiết về mặt y tế được cung cấp bởi Ridgeview và tất cả phòng khám thuộc sở hữu của Ridgeview. Trợ cấp tài chính chỉ áp dụng cho các dịch vụ được Ridgeview lập hóa đơn.

Bệnh Nhân Đủ Điều Kiện – Bệnh nhân đang nhận các dịch vụ đủ điều kiện, đã nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh đối với chương trình Trợ Cấp Tài Chính (kèm các tài liệu cần thiết), và những bệnh nhân được xác định đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính dựa vào hướng dẫn về thu nhập dựa trên quy mô gia đình.

Cách Đăng Ký – Đơn Đăng Ký Trợ Cấp Tài Chính có thể được lấy/điền/nộp theo cách thức sau:

- Lấy đơn đăng ký tại bất kỳ bàn đăng ký nào của Ridgeview.
- Yêu cầu nhận đơn đăng ký bằng cách gọi cho Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân theo số 952-442-8054 hoặc 866-286-9840.
- Yêu cầu đơn đăng ký bằng cách gửi thư tới Ridgeview, Attn: Patient Financial Services, 500 S Maple St, Waconia, MN 55387.
- Tải đơn đăng ký trực tuyến tại: <https://www.ridgeviewmedical.org/patients-visitors/patient-financial-services/>

Gửi đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin qua đường bưu điện tới Ridgeview, Attn: Patient Financial Services, 500 S Maple St, Waconia, MN 55387.

Xác Định Tính Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Tài Chính

Nhìn chung, những người đủ điều kiện sẽ được nhận Trợ Cấp Tài Chính, với mức phí theo thang trượt, khi Thu Nhập Gia Đình của họ bằng hoặc dưới 250% Hướng Dẫn về Mức Nghèo Liên Bang (FPG) của Chính Quyền Liên Bang; Tính Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Tài Chính, có nghĩa là Người Đủ Điều Kiện sẽ được chiết khấu toàn bộ hoặc một phần dịch vụ chăm sóc, và sẽ không bị tính phí nhiều hơn "Khoản Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn" (AGB) cho người có bảo hiểm (AGB, theo định nghĩa trong Mục 501(r) của IRS). Các mức Trợ Cấp Tài Chính chỉ dựa trên Thu Nhập Gia Đình và FPG là:

- Thu Nhập Gia Đình ở mức 0 đến 200% FPG - Đủ điều kiện để được chiết khấu 100%
- Thu Nhập Gia Đình ở mức 201 đến 225% FPG - Đủ điều kiện để được hỗ trợ 75%
- Thu Nhập Gia Đình ở mức 226 đến 250% FPG - Đủ điều kiện để được chiết khấu AGB

LƯU Ý: Nếu không báo cáo Thu Nhập Gia Đình, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để chứng minh cách thức chi trả chi phí hàng ngày. Nhân viên Trợ Cấp Tài Chính xem xét các đơn đăng ký hoàn chỉnh đã nộp, sau đó xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính theo Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính. Bất kỳ đơn đăng ký nào chưa hoàn chỉnh sẽ không được xem xét, nhưng người nộp đơn sẽ được thông báo và có cơ hội nộp các tài liệu/thông tin cần thiết.

Liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Tài Chính Cho Bệnh Nhân của Ridgeview để được trợ giúp hoặc giải đáp thắc mắc. Giờ làm việc thông thường là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng đến 4:30 chiều.

Số điện thoại: 952-442-8054 hoặc 866-286-9840.

Email: PFSself.pay@ridgeviewmedical.org

Ridgeview không báo cáo khoản nợ y tế cho các cơ quan tín dụng và không giới hạn dịch vụ chăm sóc mà bệnh nhân có thể nhận được khi chậm thanh toán hóa đơn y tế.

Đối với Người Không Nói Tiếng Anh, bản dịch của Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính, Đơn Đăng Ký Trợ Cấp Tài Chính và Tóm Tắt Đơn Giản này có tại www.ridgeviewmedical.org/patients-visitors/financial/.

Chúng tôi tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và tiểu bang, bao gồm Đạo Luật Nhân Quyền Minnesota. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tính dục hoặc giới tính.

Không được kiểm soát

Hướng Dẫn Trợ Cấp Tài Chính của Ridgeview

Quy Mô Hộ Gia Đình	200% FPG Chiết Khấu 100%	225% FPG Chiết Khấu 75%	250% FPG Chiết Khấu AGB Mỗi Cơ Sở
1	\$29.160	\$32.805	\$36.450
2	\$39.440	\$44.370	\$49.300
3	\$49.720	\$55.935	\$62.150
4	\$60.000	\$67.500	\$75.000
5	\$70.280	\$79.065	\$87.850
6	\$80.560	\$90.630	\$100.700
7	\$90.840	\$102.195	\$113.550
8*	\$101.120	\$113.760	\$126.400

*Đối với các hộ gia đình có nhiều hơn 8 thành viên, thêm \$10.280 cho mỗi người bổ sung tại mức 200% FPG

Khoản Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn (AGB) của Ridgeview cho Mỗi Cơ Sở/Tổ Chức

Cơ Sở/Tổ Chức	AGB cho năm 2024	Chiết Khấu AGB cho năm 2024
Cơ Sở Ridgeview Le Sueur	65%	35%
Ridgeview	37%	63%
Cơ Sở Ridgeview Arlington	62%	38%

Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm của Ridgeview cho Mỗi Cơ Sở/Tổ Chức

Cơ Sở/Tổ Chức	Chiết Khấu Không Có Bảo Hiểm cho năm 2024
Cơ Sở Ridgeview Le Sueur	24%
Ridgeview	51%
Cơ Sở Ridgeview Arlington	30%